



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,024 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,450,980 ราย เสียชีวิต 82 ราย เสียชีวิตสะสม 24,579 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,721 ราย รักษาหายสะสม 3,186,052 ราย ยังรักษาอยู่ 240,349 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 475,781,602 (+1,624,150) ราย เสียชีวิต 6,126,680 (+4,169) ราย รักษาหาย 411,068,882 (+949,775) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ เกาหลีใต้ ติดเชื้อโควิดสะสม 10 ล้านคน ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร **ฟิลิปปินส์** ผ่อนปรนข้อจำกัดในการเข้าประเทศสำหรับ นทท.ต่างชาติ **จีน** นครเซี่ยงไฮ้ปฏิเสธข่าวลือล็อกดาวน์ทั้งเมืองไม่เป็นความจริง หลังมีผู้ป่วยโรคโควิด 19 สะสมเกือบ 1,000 คน **สหรัฐอเมริกา** CDC พบเด็กอายุ 0 – 4 ปี เข้ารักษาตัวที่ รพ.ช่วงการระบาดสายพันธุ์โอมิครอน มากกว่าสายพันธุ์เดลตา ประมาณ 5 เท่า **ฮ่องกง** ศึกษาพบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคและไฟเซอร์ 3 โดส ลดป่วยหนัก-เสียชีวิต **ออสเตรเลีย** นักวิจัยพัฒนาวิธีการรักษาโควิด 19 จากเลือดของผู้ป่วยโควิด 19 ที่หายดี **เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่จำนวน 127,883 ราย สะสม 8,479,751 ราย สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน **สเปน** เตรียมอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องกักตัว

ประเด็นสำคัญ

1. การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า), เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, โพสต์ทูเดย์, sonthitalk, amarintv, workpointtoday, hfocus, TNN, thaipbs, thebangkokinsight, Ch7, springnews, thestandard, mcot, js100, thailandplus, isranews, newtv, thainewsonline, sanook, kaohoon)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การระบาดของโควิด 19 ในประเทศเกือบทั้งหมดขณะนี้ เป็นสายพันธุ์โอมิครอน โดยเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.2 มากกว่า BA.1 ในส่วนสายพันธุ์ย่อย BA.2.2 พบในไทยติดเชื้อ 22 ราย และ BA.2.3 ติดเชื้อ 61 ราย นอกจากนี้ พบติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาครอน 73 ราย ได้ส่งรายงานไปยัง GISAID แล้ว ด้าน WHO จัดชั้นให้เดลตาครอนเป็นเพียงสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตาม ยังไม่พบข้อมูลการแพร่กระจายเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น รวมถึงไม่มีรายงานว่ารุนแรงหรือหลบภูมิมากกว่าสายพันธุ์อื่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาง สธ. มีการเฝ้าระวังอยู่ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608

2. มาตรการช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, newtv, TNN, plewseengern, thestandard, thebangkokinsight, INN, mcot)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ให้ สสจ.ทั่วประเทศรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในผู้สูงอายุเพื่อต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้ที่วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาปฏิบัติตามตามมาตรการ COVID Free Personal ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง รวมถึงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก่อน-หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างใกล้ชิด ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคนร่วมมือช่วยควบคุมโรคและทำให้โควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโรคด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศบค. มีมาตรการจัดงานสงกรานต์ โดยในพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม อนุญาตให้เล่นน้ำและจัดกิจกรรมตามประเพณี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โพลัม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ในส่วนพื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน หรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป ยังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โพลัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า), เว็บไซต์ (มติชน, topnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีมีกระแสเรียกร้องให้ผ่อนคลามาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายประชุมจาก กทม.หรือวธ. ส่วนการเปิดพื้นที่ Sandbox สาดน้ำสงกรานต์เฉพาะพื้นที่ยังไม่มีการเสนอเข้ามาเช่นกัน ทั้งนี้ ตามหลักการจัดงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดว่ามีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 อย่างไรเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนเรื่องการจัดงานต่างๆ ทาง วธ.จะเป็นหลัก ส่วน สธ. จะเป็นผู้ออกความเห็นว่าได้หรือไม่อย่างไรเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

- นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร เผย เตรียมยื่นหนังสือถึงศูนย์ ศบค.เพื่อขอให้ผ่อนปรน

จัดกิจกรรมเล่นน้ำ ในช่วง 12-15 เมษายน โดยเชื่อว่าเมื่อรัฐผ่อนปรนถนนคนเดินจัดเทศกาลเล่นน้ำสาธิตน้ำและบันเทิงตามมาตรการที่ดูแลได้ จะเป็นการสร้างบรรยากาศเที่ยวสงกรานต์และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ม.มหิตล เตือน 4 สิ่งที่ต้องระวังเมื่อไหร่จะต้องระวังให้มาก คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ และช่วงเวลาเสี่ยง ขณะนี้ มีการผ่อนคลาຍกิจกรรมระยะหนึ่งทำให้ 3 สิ่งแรกเกิดขึ้น ส่วนช่วงเวลาเสี่ยงที่ใกล้มาถึง คือ สงกรานต์ จากปีที่แล้วหลังสงกรานต์หลายอย่างแย่ง แต่จุดต่างปีนี้เป็นคือ วัคซีน รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอนที่ความรุนแรงลดลง จากปีที่แล้ว และอีกจุดเปลี่ยนคือ การพยายามผ่อนคลาຍกิจกรรมต่างๆ ถ้าผ่านสงกรานต์ไปด้วยดี คนฉีดวัคซีนเยอะขึ้นอีก สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย คือ คนที่หายจากการติดเชื้อที่มีเฉลี่ยวันละ 2 หมื่นคน เท่ากับจะมีคนที่ภูมิคุ้มกันมากขึ้น ทั้งจากวัคซีน และหายจากโรคในสังคม เชื่อว่าตอนนั้นจะเห็นข้อบ่งชี้ที่ทำให้โควิด 19 กลายเป็นโรคประจำท้องถิ่น

3. การตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ATK และ RT-PCR

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Chiangmai-mail, Pattayamail)

-นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึง การตรวจหาเชื้อแบบ ATK และ RT-PCR ใช้กรณีมีการสัมผัสและเดินทางมาจากแหล่งที่มีการติดเชื้อสูงภายใน 14 วัน และสัมผัสผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน ไม่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ได้เป็นอะไร หรือไม่มีอาการ พร้อมย้ำควรเป็นไปตามเกณฑ์การระบาดวิทยาเท่านั้น ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ในขณะที่การฉีดกระตุ้นเข็ม 4 ถือว่าเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องฉีดเข็ม 5

-รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การตรวจคัดกรองด้วย ATK ทำให้รู้ผลเร็ว แต่อาจสร้างปัญหาได้ หากตรวจทั้งที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะอาจเกิดผลบวกปลอมได้ ควรตรวจเมื่อสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อ คือ มีอาการ คล้ายหวัด หรือมีประวัติสัมผัสร่วมคนในบ้าน หรือคนในที่ทำงานที่ยืนยันติดเชื้อโควิด 19

4. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า), เว็บไซต์บ้านเมือง

-มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาให้หัวใหญ่ จัดเสวนา ไขปัญหาให้หัวใหญ่ในยุคโควิด 19 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมแนะนำเพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ร่วมกันในยุคโควิด 19 ทั้งกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรเข้ารับบริการฉีดทั้งวัคซีนให้หัวใหญ่ และวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี วงเงินงบประมาณ รวม 14,326.54 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามกีฬา

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โภสตร์ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยคนสูงอายุจำนวน 2.1 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสจำนวน 10 ล้านคน และมีเพียง 4.2 ล้านคนที่ได้รับเข็มกระตุ้น ถ้าจะลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำเหมือนประเทศเกาหลีใต้ ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 ต่ำสุดในโลก ต้องเร่งฉีดวัคซีนชนิด mRNA (ไฟเซอร์/ โมเดอร์นา) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับคนสูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีด รวมทั้งฉีดเข็มกระตุ้นให้มากที่สุดให้ได้ร้อยละ 70

5. จัดซื้อยา Paxlovid

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน , เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100)

-ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 11.00 น. กรมการแพทย์ จะมีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อยา Paxlovid กับบจก. ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) โดยจะเป็นการลงนามสัญญาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการจัดซื้อยา Paxlovid งบประมาณ 500 ล้านบาท จำนวน 50,000 คอร์สการรักษา ภายหลังจากลงนามสัญญาจัดซื้ออย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถส่งมอบยาได้ภายในกลางเดือนเมษายนนี้

6. ติดเชื้อโควิด เสี่ยงเป็นเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, amarintv)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โภสตร์ข้อความว่า มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology โดยทีมวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ที่เคยป่วยโควิด 19 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน 1 ปี หลังจากป่วยเป็นโควิด โดยความเสี่ยงดังกล่าวไม่จำกัดอยู่ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวอย่างของ Long COVID ที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาท

7. ข้าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

-อ.ย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VEGI-VERA (เครื่องต้มผงจากไบอ้อนข้าวสาลี) ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ สวงศรี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีตีมาเล่า ระบุสรรพคุณ วีทกราส ด้านโควิด/มะเร็งฯ พบว่าเป็นข้อมูลลวง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการยื่นข้อมูล ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโควิด 19 ตามที่กล่าวอ้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN)</p> <p>-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อคลิปวิดีโอ รับประทานฟ้าทะลายโจรผสมเหล้าขาว แล้วตรวจโควิด ไม่ขึ้นสองขีด</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, pptv)</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน พบผู้ต้องขังติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 43 ราย ทั้งหมดเป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอก ส่วนในเรือนจำไม่พบระบาดใหม่เพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100)</p> <p>-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. เผย กรณีการเผยแพร่ข้อมูล ประเด็นเรื่อง ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิดก่อนบิน เริ่ม 1 เม.ย. 65 พบเป็นข้อมูลจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>-คปภ.ได้ข้อยุติ 5 ประเด็น เพื่อแก้ปัญหากรณีลูกค้าของบมจ.ทิพยประกันภัย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด ต่อบมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมจ่ายเคลมตามสัญญากรมธรรม์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, thebangkokinsight, sanook, thainewsonline, nationtv, amarintv, newtv, INN)</p> <p>-นักร้องหนุ่ม ป๊อป โปเตโต้ แจ้งติดเชื้อโควิด พร้อมแจ้งผลการตรวจ ที่ตรวจ ATK ซ้ำถึง 8 ครั้ง ผลออกมามีติดเชื้อ 5 ครั้ง และไม่ติด 3 ครั้ง สุดท้ายเดินทางไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลปรากฏว่าพบเชื้อโควิด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ผจก., ไทยโพสต์, thaigov, thejournalistclub, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยพ.ณรงค์ รองปลัด สธ. และคณะเปิดการประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีผู้บริหาร สธ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยนายอนุทินกล่าวว่า สธ.มีนโยบายนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพื่อการเข้าถึงยา กัญชาของประชาชน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยา กัญชามากขึ้น มีความปลอดภัยสูง สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง บริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ)</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีที่ยายวัย 70 ปี ถูกตำรวจจับกุมจากการปลูกกัญชา 1 ต้น ที่ จ.ขอนแก่น ว่า เตรียมเสนอหนังสือถึง กมธ.การตำรวจ และ กมธ.การสาธารณสุข จะเชิญผบ.ตร.และอัยการสูงสุด เข้ามาสอบถามว่าตำรวจมีมุมมองและความเห็นอย่างไรต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด และเรื่องกัญชา ที่ไม่ใช่ยาเสพติด แต่ยังจับประชาชน รวมถึงนโยบายที่จะให้ผู้ได้บังคับบัญชายุติถือปฏิบัติ สิ่งนี้เรียกว่าคุณธรรมทางกฎหมาย และการที่อัยการยังฟ้องต่อนั้น มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยจะเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ที่อยู่ในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเป็นวาระด่วน เพื่อให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาโดยเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา เพื่อให้มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ โดยหลังจาก 120 วัน ที่ประกาศปลดกัญชา ออกจากยาเสพติดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะตรงกับช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ กัญชาจะพ้นจากการเป็นยาเสพติด ปชช.ที่ต้องการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน ไม่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นมาจดแจ้งให้รัฐทราบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 (ยส.5) และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>9 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะเดียวกัน มีการเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ออกมารองรับข้อกฎหมายดังกล่าว ที่จะมีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ เพื่อให้ ประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง ในครัวเรือนใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ด้วยอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับประชาชนที่อยากปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ สามารถเข้าร่วมได้ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อขออนุญาตปลูกได้</p>	
<p><u>แนะเลือกซื้ออาหารทะเลที่สด ปรุงให้สุก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สยามรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews, PRD)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อน อาหารทะเลจะเน่าเสียง่าย ผู้ประกอบการ บางรายจึงใช้วิธีการรักษาความสดและชะลอการเน่าเสียด้วยการแช่ฟอร์มาลิน ซึ่งผิดกฎหมาย เพราะสารฟอร์มาลินเป็นสารที่ ห้ามนำมาใส่อาหาร จะมีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและ คอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรง ภาวะอาหารอักเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะไม่ออก หมดสติ อาจเสียชีวิตจากระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว ประชาชนจึงควรเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ ได้มาตรฐาน “ตลาดสด นำซื้อ” ของกรมอนามัย และยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง</p>	-
<p><u>ของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สยามรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews, PRD)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สบยช. ได้ จัดทำและส่งมอบของขวัญ ภายใต้ชื่องาน “ส่งมอบของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์” ซึ่งประกอบด้วย One Stop Service “ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยา บ้านอุ่นไอรัก” พัฒนาระบบบริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยแบบบูรณาการรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง ผู้ป่วยสามารถเลือกรายการอาหารด้วยตนเอง ในระบบ E-Menu ได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนบุคลากร จัดให้มีพื้นที่ผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการ ทำงาน พบปะสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกัน มีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข</p>	-
<p><u>ผู้สูงอายุเสี่ยงภาวะขาดน้ำ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สยามรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews, PRD)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงนี้อากาศร้อนจัด ผู้สูงอายุเสี่ยงภาวะขาดน้ำ ผู้ดูแลจึงควร จัดหา น้ำสะอาดไว้ให้ดื่มอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และกระตุ้นให้ดื่มทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอกระหาย ให้อยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือหากไม่มีเครื่องปรับอากาศ แนะนำใช้พัดลม เปิดให้ห่างจากตัว อย่าหันพัดลมเป่า เข้าตัวโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบส่าย เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หากอากาศร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ทั้งนี้ ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน หากพบอาการ เช่น ตะคริว หน้ามืด เป็นลม อ่อนเพลียมาก หรือ ซึมสับสน ให้รีบติดต่อสายด่วน 1669 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือพาไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p><u>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณเกินจริง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สยามรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews, PRD)</p> <p>- อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กวาวเครืออมแตก ขายทางออนไลน์ ระบุสรรพคุณ “หน้าอกเต่งตึง อิ่ม ใหญ่ขึ้น และช่วยให้หน้าอกกระชับ” พบว่า เป็นข้อมูลลวง และไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	-
<p><u>จับสลากเลือก รพ.ใช้ทุน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ผศ.นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวถึง ประเด็น นศ.แพทย์ extern ปี 6 ที่ต้องจับสลากเลือก รพ.ใช้ทุน กับ รพ.สังกัด สธ. โดยได้จับสลากเลือก รพ.มาแล้ว 3 รอบ ปรากฏว่า ยังจับสลากไม่ได้ และกังวลเรื่องการเปิดรอบ พิเศษ ล่าสุด สธ. เผยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุม Consortium วันที่ 24 มี.ค.65 ต้องรอดูมติที่ประชุม ทั้งนี้ อยากสื่อสารกับทาง สธ. และที่ประชุม Consortium ว่า เข้าใจและเห็นด้วยว่าไม่ต้องบรรจุให้แพทย์เป็น ขรก.ทุกคน แต่ปีนี้การเปลี่ยนระบบ กะทันหันเกินไป นศ.แพทย์ที่คิดมาตลอดว่าจะได้บรรจุเป็น ขรก.ตอนใช้ทุนของ สธ. กลับเพิ่งรับรู้ว่าจะไม่ได้บรรจุตอนเกือบ ปลายปี 64 ด้าน นศ.แพทย์ ปี 6 รายหนึ่ง เสนอแนะว่า สป.สธ. ควรเปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้า ร่วมกระบวนการในระบบเช่นปีก่อนๆ ที่จะมีนิสิตนศ.แพทย์เข้าร่วมตรวจสอบระบบจับสลาก เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในปีที่ ระบบเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจมีบางกระบวนการที่ทำให้รับรู้ล่าช้า ประกาศค่อนข้างใกล้กับวันเวลาที่ใช้การคัดเลือกจริง หากมี เวลามากขึ้นและเปิดโอกาสให้พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กัน เพื่อปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเล็กน้อยก็น่าจะราบรื่น</p>	-
<p><u>ถ่ายโอน รพ.สต.</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เผย ไม่ต้องกังวลกรณีสำนักงานแจ้งว่าถ่ายโอน รพ.สต.ได้เพียง 512 แห่ง ยืนยันในวันที่ 1 ต.ค.65 ถ่ายโอนครบ 3,384 แห่ง แน่นนอน ชี้ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติ พร้อมเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป</p>	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel